

SPU : “ศรีปทุม” จับมือ “Travel Click” ผลิต

บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.

0



วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

อาจารย์สละ แยมมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณศิริพร ยศยังเยาว์ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ผู้แทนจาก บริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 10 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมีอาจารย์ นิธนา เมลืองนนท์ ผู้จัดการอุตสาหกรรมสัมพันธ์และดร.ปณต อัครวัชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์สละ แยมมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท Travel Click (Thailand) จำกัด ในครั้งนี้ ก็ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมตกลงที่จะส่งนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯยินดีรับนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในงานด้านการบริการ ตามตำแหน่งหน้าที่และความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2004 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ทั้งการออกตั๋ว การจัดทัวร์ท่องเที่ยว และการจองโรงแรม การให้บริการของบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัดมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งและมีคุณสมบัติที่ครบ

ถ้วนตามกรอบกฎเกณฑ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกทั้งยังมีเงินทุนสำรอง (ชำระเต็มจำนวน) กับองค์กร IATA (International Air Transport Association) โดยมีเลขอนุมัติคือ 353 0717 1 จากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีมากกว่า 25 ปี และทีมงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กรเป็นอย่างดี ทำให้การบริการของบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจจากลูกค้ามากมาย”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247

อีเมล : saifon.kl@spu.ac.th เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/fac/tourism/>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/>

หรือเยี่ยมชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ